



สรุปการฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในหลักสูตรหรือผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

๑. การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน

เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัด ได้ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านแปะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยมีบุคลากรภายในเทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง เข้าร่วม โครงการ จำนวน ๘๐ คน โดยมีนายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งโครงการในครั้งนี้มี การส่งเสริมให้บุคลากรในเทศบาลตำบลบ้านแปะ ได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้บุคลากรทุกท่านได้นำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตนและรักษาคุณงาม ความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Dos & Don'ts ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ



๒. กิจกรรมเสริมสร้างส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน

๒.๑ การประชุมประจำเดือน โดย นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ ได้ติดตามผลการปฏิบัติงาน โครงการต่างๆ ของแต่ละกอง และพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนได้ให้ความรู้ สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลบ้านแปะ

๒.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมยึดมั่นในชาติ ศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดีทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลบ้านแปะ



๒.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกถึงความเคารพ เทิดทูน จงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมสนับสนุนและมีส่วนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่างๆ

๓. กิจกรรมการบูรณาการเสริมสร้างจริยธรรมของหน่วยงาน

ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๘ จำเอกศุภกิจ ผื่นชมพู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ มอบหมายให้ นางสาวกฤติมา ชัยชนันท์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอจอมทอง โดยมี นายณัฐกร ภัทรพนธ์ นายอำเภอจอมทอง เป็นประธานการประชุมหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ แบบบูรณาการ (กบอ.) การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอจอมทอง (ศป.ปส.อ.จอมทอง) และการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอจอมทอง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๘ เพื่อมอบนโยบายและแจ้งข้อราชการของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด และอำเภอ ตลอดจนรับทราบปัญหาและอุปสรรคในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงานที่สำคัญไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ต่อไป

